



CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ, TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG CHO THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

TRẦN LƯU HẢI *

Từ tháng 5-2010, đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu được tiến hành, đây là cơ sở quan trọng cho thành công của đại hội đại biểu đảng bộ các cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do vậy, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thành công ngay từ các đại hội Đảng cấp cơ sở.

HỘI nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã quyết định tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1-2011. Để thực hiện nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04-8-2009 về "Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng". Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ: Đại hội XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu tiến hành từ tháng 5 và cơ bản hoàn thành trong tháng 6-2010; đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, quận, huyện và tương

đương hoàn thành trong tháng 8-2010; đại hội đại biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10-2010. Để tiến hành tốt đại hội các tổ chức cơ sở đảng lần này, các cấp ủy đảng cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Phải làm cho các cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững yêu cầu, nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, nhất là những chủ trương mới mà Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện thí điểm như: đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp bầu bí

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

thư..., tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn đảng bộ. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cần mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tập hợp trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hiện nay, toàn Đảng có gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng (gần 22.000 đảng bộ cơ sở, hơn 32.000 chi bộ cơ sở) và hơn 200.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số gần 3,5 triệu đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống ở cơ sở. Các cấp cơ sở là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất quyền làm chủ của đảng viên, quần chúng; nơi thể hiện tập trung nhất mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nơi giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kết nạp và sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên; nơi tạo nguồn và bổ sung cán bộ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp trên.

Thực tiễn và kinh nghiệm của công tác xây dựng Đảng trong những năm qua, nhất là trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước cho thấy: Sự phát triển và

vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự phát triển và vững mạnh của toàn Đảng, sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở đảng lần này phải thể hiện tinh thần đổi mới; quán triệt các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để xác định nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ mình trong 5 năm tới cho phù hợp; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư cấp ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên bao gồm những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong sự nghiệp đổi mới, được đảng viên và quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Như vậy, việc chỉ đạo và tổ chức thật tốt đại hội các tổ chức cơ sở đảng là tiền đề rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các văn kiện của cấp ủy cơ sở trình đại hội lần này gồm: Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ qua; báo cáo kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ và dự thảo nghị quyết đại hội. Một yêu cầu đặt ra trong công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua là phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng tình hình của đảng bộ, chi bộ; chỉ rõ ưu điểm và những việc đã làm được; những khuyết điểm, hạn chế và những việc chưa

làm được theo nghị quyết của đại hội đã đề ra; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ qua phải gắn với kiểm điểm việc triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và xây dựng, biểu dương những điển hình tiên tiến để nhân rộng. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ tới cũng phải căn cứ trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của cấp ủy cấp trên; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi để thực hiện nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và nội lực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thẳng thắn đấu tranh để làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém của tập thể cấp ủy, ban thường vụ và mỗi cấp ủy viên để có biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Việc dự thảo nghị quyết đại hội để trình đại hội thông qua lần này cần phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu, các chỉ tiêu cần đạt được trên các lĩnh vực; nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội để làm cơ sở cho cấp ủy mới xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong từng thời gian, đưa nghị quyết của đại hội vào thực tiễn cuộc sống ở cơ sở. Các dự thảo văn kiện trình đại hội phải chuẩn bị chu đáo và thảo luận

kỹ trong tập thể cấp ủy, tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc, của đại diện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, đại hội các tổ chức cơ sở đảng lần này chỉ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo trình Đại hội XI của Đảng và của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Để tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn kiện dự thảo tại các chi bộ; khuyến khích tranh luận thẳng thắn và tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực và bức xúc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương và cấp ủy cấp trên. Cấp ủy cần tôn trọng ý kiến phát biểu của đảng viên và bố trí những đảng viên có năng lực, kinh nghiệm tổng hợp để tập hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến vào các văn kiện dự thảo trình Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp để trình ra đại hội thảo luận. Việc thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện dự thảo của cấp trên ở đại hội, cần tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng, thiết thực và những vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và cũng là quán triệt một bước các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ở Đại hội XI và những nhiệm vụ lớn của đảng bộ cấp trên trực tiếp trong nhiệm kỳ tới.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở đại hội các tổ chức cơ sở đảng lần này phải đặc biệt coi trọng, bảo đảm các tiêu chuẩn theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và Chỉ thị của Bộ Chính trị; thực hiện đúng các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời vận dụng đúng đắn, phù hợp với chủ trương "nhất thể hóa" theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào kết quả rà soát quy hoạch cán bộ, kết quả đánh giá cán bộ hằng năm và cuối nhiệm kỳ; bảo đảm thực sự mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy; kiên quyết đấu tranh khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ địa phương, dân tộc, dòng họ, hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm và các biểu hiện bè phái, cơ hội, lợi dụng dân chủ để vu khống, làm giảm uy tín của cán bộ, gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, số lượng tối đa cấp ủy viên ở cơ sở nhiệm kỳ này tăng lên so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước không quá 15, nhiệm kỳ này không quá 21). Tuy nhiên, việc xác định số lượng cấp ủy viên của đảng bộ, chi bộ phải căn cứ vào tính chất, vị trí, đặc điểm, số tổ chức đảng trực thuộc và số lượng đảng viên của mỗi tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp. Việc tăng thêm số lượng cấp ủy viên lần này là tạo điều kiện để bổ sung các cấp

ủy viên trẻ, cấp ủy viên là nữ. Mỗi cấp ủy cần bảo đảm có 3 độ tuổi tham gia và có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy lần này cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển tham gia cấp ủy, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ tới.

Rút kinh nghiệm của các kỳ đại hội trước, trong dịp đại hội lần này các cấp ủy đảng ở cơ sở cần chú ý một số nội dung sau:

- Tổ chức cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là những yêu cầu và nội dung mới, tạo thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp.

- Cấp ủy cấp trên cần chỉ đạo thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng; phân công các cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ từng cơ sở, nhất là những đơn vị yếu kém, có nhiều khó khăn. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn đọng ở cơ sở. Những cán bộ được chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới nhưng có vấn đề lịch sử chính trị, có đơn thư tố cáo hoặc có dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, cần chỉ đạo xác minh, làm rõ để kết luận; nếu có sai phạm

phải xử lý kịp thời hoặc chủ động cho rút khỏi danh sách chuẩn bị nhân sự cấp ủy trước khi bước vào đại hội.

- Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo toàn diện các nội dung, khắc phục tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự, xem nhẹ việc chuẩn bị báo cáo chính trị của cấp mình và thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

- Cần lựa chọn những đảng viên có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy chế bầu cử trong Đảng để tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Chương trình, nội dung và thời gian tiến hành đại hội cần xây dựng khoa học, hợp lý để thực hiện tốt tất cả các nội dung của đại hội đề ra. Những vấn đề trình bày trước đại hội phải được chuẩn bị kỹ bằng văn bản để chủ động điều hành, tránh xảy ra những nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc.

Việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhằm mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng ở cơ sở; phát huy trí tuệ, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên; đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng

viên. Đây là vấn đề mới chưa được quy định trong Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng nên cần tiến hành thí điểm trước ở một số đảng bộ cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, trong dịp đại hội các tổ chức cơ sở đảng lần này, mỗi tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ chọn và chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương này tại 5% đến 7% số đảng bộ cơ sở trong đảng bộ mình. Như vậy, toàn Đảng sẽ có khoảng 1.400 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Những đơn vị chọn thí điểm cần đại diện cho các loại hình và chất lượng của tổ chức cơ sở đảng để có điều kiện tổng kết, rút kinh nghiệm chung.

Vì vậy, để thực hiện tốt chủ trương thí điểm trên, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; thực sự mở rộng dân chủ trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư trước đại hội; đồng thời thực hiện đúng nội dung, quy trình theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 06-3-2009 của Ban Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đối với những đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm trước khi có các văn kiện dự thảo của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp thì sẽ tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo nêu trên sau đại hội theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. □